

# Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn trực lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

*Khoa Luật, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam*

Nhận ngày 16 tháng 6 năm 2014

Chỉnh sửa ngày 14 tháng 8 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 9 năm 2014

**Tóm tắt:** Trực lợi bảo hiểm xuất phát từ hành vi của tổ chức, cá nhân được thực hiện một cách cố ý nhằm thu lợi bất chính. Trực lợi bảo hiểm tài sản là hành vi gian dối nhằm hưởng lợi không chính đáng, không hợp pháp trong quan hệ bảo hiểm tài sản. Trực lợi bảo hiểm là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo cơ chế dân sự, hành chính hay hình sự tùy thuộc vào mức độ thiệt hại và hậu quả thiệt hại xảy ra cho con người và xã hội. Trực lợi bảo hiểm xã hội là hành vi xấu – vi phạm đạo đức xã hội và xâm hại đến lợi ích của doanh nghiệp, của nhà nước và nhân dân. Hành vi này cần được pháp luật nghiêm trị, nghiên cứu để phòng chống, ngăn chặn trực lợi, giảm bớt thiệt hại cho nhân dân.

**Từ khóa:** Bảo hiểm, trực lợi bảo hiểm, pháp luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật bảo hiểm, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

## 1. Một số vấn đề cơ bản về kinh doanh bảo hiểm và trực lợi bảo hiểm

Sau một phần tư thế kỷ đổi mới, Việt Nam đang dần chuyển mình với những thành tựu to lớn về nhiều mặt và được thế giới nhìn nhận với con mắt ngày càng trân trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, những việc đã làm được và làm tốt thì Việt Nam cũng còn nhiều điều bất cập, trăn trở, trong đó cuộc sống hiện đại đang đối mặt với vấn đề trực lợi bảo hiểm. Không chỉ riêng Việt Nam mà cả trên thế giới, vấn đề trực lợi bảo hiểm đã và đang đặt ra nhiều vấn đề nếu không mau chóng có những nghiên cứu và giải pháp thích đáng sẽ để lại những hậu quả khôn lường mang tính chất xã hội. Năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật số 61/2010 ngày 24/11/2010 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 đã đánh dấu một sự phát triển của ngành bảo hiểm của Việt Nam.

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm. Khách hàng mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện, vụ

---

\* ĐT: 84-912034084

Email: doanhongnhungvnu@gmail.com